

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CÔN ĐẢO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 48/CV-HĐND

Côn Đảo, ngày 26 tháng 6 năm 2018

V/v Giải trình ý kiến cử tri tại các Hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện.

Kính gửi:

- UBND huyện;
- Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Các Tổ đại biểu HĐND huyện.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND huyện Côn Đảo khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 24/6/2016 của HĐND huyện;

Căn cứ Nội quy và Quy chế làm việc các kỳ họp của HĐND huyện Côn Đảo khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 24/6/2016 của HĐND huyện.

Thực hiện kết luận của Phiên họp thứ 21 Thường trực HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và kết luận của Hội nghị liên tịch thống nhất về việc chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ Bảy của HĐND huyện; Trên cơ sở thống nhất với ý kiến đề nghị của 5 Tổ đại biểu HĐND huyện và kiến nghị của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại 7 hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện chuẩn bị giải trình công khai tại Kỳ họp các ý kiến sau đây:

1. Về trật tự an toàn giao thông:

a. Du lịch Côn Đảo phát triển là rất tốt cho địa phương, nhưng kèm theo đó lại phát sinh những mặt tiêu cực như tình trạng vi phạm các quy định về an toàn giao thông: như phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, chở ba, không đội mũ bảo hiểm, dùng đồ xe khách gây mất mỹ quan, mất an toàn giao thông, buôn bán hàng rong, lấn chiếm lòng, lề đường... Đề nghị UBND huyện thông tin về Kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm an toàn giao thông, trật tự, mỹ quan đô thị như phản ánh nhiều lần của nhân dân địa phương và du khách.

b. Cử tri phản ánh về việc hạn chế tốc độ xe 50km/h tuyến đường Cỏ Ống – Bến Đầm là chưa phù hợp, việc cấm biển báo trên các tuyến đường nội thị (cấm đỗ, cấm dừng) chưa hợp lý, đề nghị UBND huyện thông báo đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đã kiểm tra, điều chỉnh như thế nào.

2. Về giữ gìn vệ sinh – môi trường:

a. Việc xử lý tình trạng chăn nuôi gia súc có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước hồ An Hải, HĐND huyện đã phản ánh, UBND huyện đã tiếp thu và chỉ đạo cơ quan chuyên môn nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm;

b. Kế hoạch cụ thể việc nạo vét, khơi thông dòng chảy, xử lý những trường hợp lấn chiếm, rào chắn, san lấp các kênh mương thoát nước mưa nhằm khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ đã xảy ra liên tục trong hai năm 2016, 2017 vào trước mùa mưa năm 2018;

c. Tình trạng vi phạm về vệ sinh môi trường các hàng quán trên đường song hành KDC số 5, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý như thế nào.

3. Về quản lý đất đai – xây dựng:

a. Vừa qua, UBND huyện đã triển khai việc kiểm tra và niêm yết công khai danh sách các trường hợp vi phạm nhằm tăng cường quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường, đề nghị UBND thông tin rộng rãi cho nhân dân biết các bước tiếp theo sẽ triển khai thực hiện như thế nào?

b. Vấn đề cấp, cấp đổi, giải quyết dứt điểm hồ sơ Giấy CNQSDĐ cho người dân huyện Côn Đảo, theo đúng quy định về thời gian, trường hợp nào không được cấp thì trả lời lý do không được cấp để hạn chế tình trạng hứa hẹn, dây dưa, trả lời không nhất quán về lý do không được cấp Giấy CNQSDĐ; việc giải quyết các khiếu nại, tranh chấp của người dân trong quá trình công khai danh sách xin cấp Giấy CNQSDĐ đăng ký cấp Giấy CNQSDĐ: UBND huyện đã chỉ đạo như thế nào, kết quả hiện nay và dự kiến trong thời gian tới như thế nào?

c. Việc đo đạc, cắm mốc phân định trên thực địa ranh giới rừng phòng hộ, đất lâm nghiệp, đất thuộc phạm vi bảo vệ di tích để sớm giải quyết hồ sơ xin cấp Giấy CNQSDĐ cho người dân; đồng thời để thuận tiện, công khai, minh bạch trong việc quản lý quy hoạch, quản lý rừng phòng hộ, tạo điều kiện cho người dân chấp hành và giám sát việc quản lý của các cơ quan chuyên môn theo hứa hẹn của UBND từ trước đến nay khi nào triển khai thực hiện được, còn khó khăn gì và hướng khắc phục khó khăn như thế nào?

d. Việc trả lời các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại của cử tri có liên quan đến đất đai chưa thật sự thuyết phục như phản ánh của cử tri khi tiếp xúc với đại biểu HĐND huyện; Việc cấp đất ở tại các khu đất theo quy hoạch hiện đã làm đường KDC số 5 theo quy định nào, người dân lao động bình thường có được giải quyết không? Cử tri đề nghị UBND huyện có biện pháp ngăn chặn, điều chỉnh hiện tượng mua bán đất với giá quá cao hiện nay trên địa bàn.

Đề nghị UBND huyện gửi văn bản giải trình các nội dung trên đây cho Thường trực HĐND huyện trước ngày 05/7/2018 để chuyển đến các vị đại biểu và khách mời tham dự Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện và để thông tin rộng rãi cho cử tri huyện nhà được rõ và chấp hành, đồng thời để các vị đại biểu HĐND

huyện, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện yêu cầu UBND huyện giải trình bằng văn bản gửi cho Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Tổ Đại biểu số 3 và Trưởng khu dân cư số 5 trước ngày 20/7/2018 về 03 nội dung sau:

1. Các doanh nghiệp, các hộ gia đình thực hiện việc xây dựng nhà cửa, công trình KDC không nắm được để báo cáo cho UBND huyện theo chỉ đạo, đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với KDC trong vấn đề này.

2. Đề nghị UBND huyện thông báo kết quả về hoạt động của Khu du lịch Thanh niên như thế nào, việc này cử tri đã có ý kiến trước đây.

3. Việc xử lý vi phạm đất đai xây dựng hộ ông Trần Chí Tường trên địa bàn Khu dân cư số 5, đã xử lý chưa, xử lý đến đâu? đề nghị UBND huyện trả lời để cử tri được rõ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Đảng Cộng TTĐT của HĐND huyện;
- Lưu VT.

ĐAT/HĐND/2018

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Minh Nhựt